
เม่ือวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก น าโดยว่าที่ร้อยตรี 
นิพนธ์ ศิริวรประสาท นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโจดหนองแก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล หัวหน้า
ส่วนราชการ ได้จัดประชุม เพ่ือปรึกษาหารือ ปัญหาต่าง ๆ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน เป็น
การบูรณาการด าเนินการร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันน าไปสู่พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นในการมีส่วนร่วม 
  ๑. รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน ในแต่ละพ้ืนที่ 
  ๒. ติดตามการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
ผู้มีส่วนร่วม 
  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๗๐ คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน  
ผลจากการมีส่วนร่วม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ชี้แจงและตอบค าถามต่าง ๆ ในส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ก าชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ และน าปัญหาจากการประชุมในครั้งนี้ ไปหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนา 
  ได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๒ บ้านชัยพลศิลป์ เชื่อมกับเทศบาลเมือง
เมืองพล ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ประสานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทราบว่าอยู่ในระหว่างด าเนินการขั้นตอนของการหาผู้รับจ้างและเข้าสู่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไป  
 
 


